

Số: /UBND-NN&PTNT
V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch động vật trên địa bàn
huyện Tam Đường

Tam Đường, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 206/SNN-CNTY ngày 13/02/2020 của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và tổ chức triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn Châu phi, Tai xanh, lở mồm long móng,... ở đàn gia súc và gia cầm có nguy cơ xâm nhập, tái phát trên địa bàn huyện. Để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhiễm, tái phát, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe trong cộng đồng, UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, thủy sản theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND huyện Tam Đường về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2020, Công điện số 01/CD-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2020 của UBND huyện Tam Đường về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn huyện Tam Đường.

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn; vận động người buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm chỉ nhập động vật, sản phẩm động vật từ các cơ sở sản xuất, cung ứng có uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đã được kiểm dịch thú y. Tuyên truyền cho người dân chỉ mua động vật, sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch để làm thực phẩm; đặc biệt sử dụng thực phẩm phải nấu chín, không ăn thực phẩm tươi sống (tiết canh, gỏi, nem...) để hạn chế việc lây nhiễm mầm bệnh từ động vật sang người; không săn bắt, mua bán, vận chuyển, sử dụng động vật, sản

phẩm động vật hoang dã làm thực phẩm để hạn chế lây nhiễm vi rút Corona từ động vật sang người.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đề xuất tham mưu UBND huyện các biện pháp xử lý, kịp thời, đạt hiệu quả, không để dịch phát sinh, bùng phát trên diện rộng, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hoá chất để chủ động phòng chống khi dịch xảy ra. Tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.

Tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1 năm 2020 tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao để tiêu diệt mầm bệnh; thời gian thực hiện đồng loạt ngay từ đầu tháng 02/2020. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường tại các chợ buôn bán, giết mổ gia cầm sau mỗi buổi chợ để tiêu diệt mầm bệnh tồn tại trong môi trường, đặc biệt là vi rút cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi.. .

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển và kinh doanh giết mổ động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn huyện; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học... Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện sớm các ổ dịch mới để kịp thời không ché, không để dịch bệnh động vật lây lan ra diện rộng, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán, giám sát dịch bệnh.

Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời tổ chức, triển khai tiêm phòng vụ Xuân hè cho đàn vật nuôi theo quy định (trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020) để đàn vật nuôi sớm có đáp ứng miễn dịch, hạn chế dịch bệnh xảy ra.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch để xử lý kịp thời, hiệu quả dịch bệnh khi mới phát sinh; đặc biệt là tăng cường giám sát tại các khu vực có tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt thấp, khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ lây lan cao, đảm bảo chủ động kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ để ngăn chặn lây lan dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; đặc biệt kiểm soát, ngăn chặn, tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, không có giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng. Đối với việc nhập giống phục vụ phát triển chăn nuôi: con giống phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm dịch đầy đủ, giám sát việc nuôi cách ly đúng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi trước khi nhập đàn, đồng thời báo cáo cho cơ

quan chuyên môn của tỉnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) theo quy định.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, xử lý tốt chất thải chăn nuôi.

Tổng hợp, báo cáo và đề xuất các biện pháp phòng, chống kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về sự nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh... hướng dẫn cách phát hiện và các biện pháp phòng chống để Nhân dân biết và tích cực tham gia phòng, chống.

4. UBND các xã, thị trấn

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo đội ngũ thú y, khuyến nông cơ sở chủ động nắm bắt diễn biến, phát hiện sớm báo cáo kịp thời.

Tổ chức tiêm phòng và phun tiêu độc khử trùng đúng thời gian, địa điểm, đối tượng và kỹ thuật; Chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh, tổ chức dập dịch (nếu có) nhanh chóng, kịp thời ngay khi bệnh, dịch còn trong diện hẹp; tuyệt đối không được giấu dịch hoặc chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân không bán chạy, giết mổ, ăn thịt gia súc, gia cầm bệnh, chết không rõ nguyên nhân; không vứt xác động vật ốm, chết ra ngoài môi trường; kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) khi phát hiện gia súc ốm, chết; chủ động lực lượng sẵn sàng để ứng phó khi có dịch xảy ra, kể cả trong các ngày nghỉ, ngày lễ.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về mức độ nguy hiểm, tác hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Sứng

